

## "สุรเชษฐ์" ยัน 15 วันรู้ผลกรณี สกสค.ใช้เงิน ช.พ.ค.ลงทุน บ.เอกชน

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2558

ศธ. ฝากเตือน ปชช.- ครู อย่าหลงเชื่อหากมีการแอบอ้างชื่อ ผู้บริหาร ว่าช่วยวิ่งเต้นโยกย้าย หรือจัดซื้อจัดจ้างได้ ย้ำไม่เป็นความจริง เหตุมีนโยบายชัดเจนห้ามไม่มีการทุจริต คอร์รัปชัน ดาน "สุรเชษฐ์" ยันครบ 15 วัน ต้องรายงานผลสืบขอเท็จจริง สกสค. ลั่นไม่พอนผัน ไม่ขยายเวลา

วันนี้ (10 เม.ย.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ของ ศธ. ตนได้รายงานให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ทราบการดำเนินการตรวจสอบกรณีโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) นำเงินสมาชิกโครงการการอุปถัมภ์กิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ไปลงทุนกับบริษัทเอกชน จำนวน 2,100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยตนได้รายงานผลภายใน 15 วัน และทราบว่า นางสุทศศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็กำชับไปยังสำนักนิติการ สำนักงานปลัด ศธ. ให้เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ และที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการต่างๆ ให้ยึดตามนโยบายรัฐบาล นั่นคือโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกเรื่อง

“ผมยังไม่อยากพูดอะไรไปก่อนในเวลานี้เพราะคงไม่เหมาะสม อยากให้รอการรายงานจากคณะกรรมการซึ่งผมใช้เวลาไว้ 15 วัน ในการทำงานซึ่งจะไม่มีใครพอนผัน หรือขยายเวลาให้ โดยยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิด การทำงานต้องโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้แน่นอน” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

ด้าน นายอมรวิรัช นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. นั้น พ.อ.ดำรงศ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.ศึกษาธิการ ได้รายงานว่ามีข้าราชการครู ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ใสชุดทหารยศพันเอกติดป้ายชื่อ พ.อ.ดำรงศ ไปแอบอ้างและหลอกลวงผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) วัชรินทร์ธุรกิจรูป อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่า สามารถช่วยเหลือในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเรียกเงินค่าดำเนินการมูลค่า 1,850,000 บาท ขณะนี้สามารถจับกุมผู้แอบอ้างได้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนไปยังบริษัทต่างๆ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้ยว่าหากพบใครนำชื่อของ รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ ที่มงานรัฐมนตรี รวมถึงเลขาธิการองค์กรหลักต่างๆ ไปแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆ อาทิ โยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้รู้ว่าเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น อีกทั้ง รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายชัดเจนแต่ตนว่าห้ามไม่ให้เกิดการทุจริต หรือคอร์รัปชันเด็ดขาด